



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน	
ชื่อตัวชี้วัด 1.41	จำนวนกรอบความร่วมมือและบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (เรื่อง)
หน่วยงานที่รับการประเมิน	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
คำนิยาม	<ol style="list-style-type: none"> 1. เอกสารหลักฐานความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง บันทึกข้อความ รายงานสรุป บันทึกข้อตกลง Joint Action Plan เป็นต้น 2. กรอบความร่วมมือ หมายถึง ความร่วมมือที่มีข้อตกลงร่วมกันในกลุ่มประเทศที่เข้าร่วมอย่างสมัครใจ อาทิ กรอบภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น 3. บันทึกข้อตกลง หมายถึง เอกสารที่ถูกจัดทำขึ้น ภายหลังจากการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ และเป็นข้อตกลงที่มติที่ประชุมเห็นชอบร่วมกัน ในการดำเนินงานพัฒนา และเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างประเทศ กลายเป็นข้อปฏิบัติร่วมกัน 4. ความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง ความร่วมมือระหว่างประเทศในประเด็นต่างๆ ภายใต้อกรอบความร่วมมือระดับต่าง ๆ อาทิ ระดับทวิภาคี พหุภาคี ระดับโลก
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> 1. เอกสารหลักฐานความร่วมมือระหว่างประเทศ 2. ผลการประเมินตัวชี้วัดแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
แหล่งข้อมูล	
รายการข้อมูล 1 (ถ้ามี)	
รายการข้อมูล 2 (ถ้ามี)	
รายการข้อมูล 3 (ถ้ามี)	
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (ถ้ามี)	
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)

เกณฑ์การประเมิน :			
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)			
ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	Assessment มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวัง/ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - รายการข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่อ้างอิงได้ และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความร่วมมือ ข้อตกลง ระหว่างประเทศ อาทิ มีข้อมูล ประวัติปฐมหลัง ที่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ ในประเด็นที่หน่วยงานรับผิดชอบ
2	Advocacy/ Intervention มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (S) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB 2. มีประเด็นความรู้ที่ให้แก่ C/S เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 3. มีเหตุผลประกอบในการกำหนด มาตรการและประเด็นความรู้ - กำหนดมาตรการ เพื่อพัฒนา หรือ ผลักดัน ขับเคลื่อน ให้เกิด การ แลกเปลี่ยน และหรือการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ในประเด็นที่หน่วยงานรับผิดชอบ
3	Management and Governance - มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	1. มีแผนการขับเคลื่อน 2. มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน 3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป - มีการวิเคราะห์วางแผนปฏิบัติการใน

			<p>การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ</p> <p>- มีรายงาน การติดตาม การดำเนินงานตามแผนความร่วมมือ ต่อกรมอนามัย โดยผ่านศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ</p>
4	Output ผลผลิต มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด	1	<p>1. มีจำนวนผลผลิตครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนด</p> <p>2. มีจำนวนผลผลิตครบตามที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน</p> <p>- มีความร่วมมือ พันธสัญญา มาตรฐานร่วม ข้อตกลงความร่วมมือ ฯลฯ อย่างน้อย 1 เรื่อง</p>
5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด	1	<p>มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตามระยะเวลา</p> <p>รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)</p> <p>- มีรายงานสรุปผลการดำเนินงาน(ข้อมูล/โครงการ/ กิจกรรมที่สอดคล้อง/ มาตรฐาน/ความร่วมมือ) ตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ ได้ทันตามกำหนดเวลา</p> <p>รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)</p> <p>- ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ ในระหว่างปี 61-65 มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิมร้อยละ 5-10</p>
คะแนนรวม		5	

เงื่อนไข : หากในปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 เป้าหมายแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นต่างประเทศ สามารถบรรลุเป้าหมายแผนย่อยที่ ๓ ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกำหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น ตามตัวชี้วัด ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ ตามค่าเป้าหมายที่จัดทำโดยกระทรวง

การต่างประเทศ ถือว่าตัวชี้วัดนี้ผ่านได้คะแนนรวมในระดับ 5 ถึงแม้ว่าการดำเนินการในระดับที่ 1 - 4 อาจจะมีการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดไม่ครบถ้วน				
เอกสารสนับสนุน :		แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒) ประเด็นต่างประเทศ		
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี)				
Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
		2561	2562	2563
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด		ระบุชื่อ- นามสกุล โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์มือถือ โทรสาร อีเมล นางสาวสมฤทัย คັນธิวงศ์ 02-590 4280 E-Mail. : somruetai.k@anamai.mail.go.th นายพศิน พิริยหะพันธุ์ 02-590 4280 E-Mail. : pasin.p@anamai.mail.go.th		
ผู้รายงานตัวชี้วัด		ระบุชื่อ- นามสกุล โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์มือถือ โทรสาร อีเมล นางสาวสมฤทัย คັນธิวงศ์ 02-590 4280 E-Mail. : somruetai.k@anamai.mail.go.th นายพศิน พิริยหะพันธุ์ 02-590 4280 E-Mail. : pasin.p@anamai.mail.go.th		

ตัวอย่าง *กรณีหน่วยงานที่รับการประเมิน แต่ละหน่วยงานรับค่าเป้าหมายไม่เท่ากัน ให้เพิ่มเติมตารางค่าเป้าหมาย (ระดับที่ 5)

หน่วยงาน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ	รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
			0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
หน่วยงานเจ้าภาพ		6 เดือนแรก					
		6 เดือนหลัง					
สำนัก		6 เดือนแรก					
		6 เดือนหลัง					
กอง		6 เดือนแรก					
		6 เดือนหลัง					
ศูนย์อนามัยที่		6 เดือนแรก					
		6 เดือนหลัง					